

รับเทรนด์สุขภาพมาแรง นายทุนสุด FIT CAMP EXPO ใหญ่สุดในประเทศไทย



เทรนด์การดูแลสุขภาพในประเทศไทยมีการเติบโตสูงชันเป็นประวัติการณ์ ส่งผลให้ฟิตเนสและโปรดักส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเกิดขึ้นราวกับดอกเห็ด เรียกได้ว่าเป็นการสร้างธุรกิจใหม่อุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพมีมูลค่าสูงกว่า 2.2 แสนล้านและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ภาคธุรกิจสภของจัดงาน FIT CAMP EXPO ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย รวมผู้ผลิตและผู้ประกอบการคุณภาพกว่า 230 บูธทั้งอาหารเสริม เครื่องออกกำลังกาย เสื้อผ้ารองเท้ากีฬา โปรดักส์ทุกประเภท รวมถึงรวมกิจกรรมต่างๆมากมาย คาดมีเงินสะพัด 25-100 ล้านบาท

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ออกกำลังกายหรือเล่นกีฬากว่า 16 ล้านคน และมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นขึ้นตามลำดับ กลายเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่น่าจับตามอง เทรนด์การออกกำลังกายยังสร้างโอกาสให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น เครื่องแต่งกายและอุปกรณ์กีฬา ธุรกิจอาหารเสริมที่ขยายตัวเฉลี่ยต่อปีเท่ากับ 20% ในปี 2010-2014 ธุรกิจสอนการออกกำลังกาย ธุรกิจแอปพลิเคชันฟิตเนสบนสมาร์ตโฟน ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ เทรนด์การดูแลสุขภาพทำให้ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมสินค้าเพื่อสุขภาพในปัจจุบันมีมูลค่ารวมกว่า 2.2 แสนล้านบาท กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม 2 แสนล้านบาท กลุ่มสถานออกกำลังกาย 1 หมื่นล้านบาท เสื้อผ้าและอุปกรณ์กีฬา 1.2 หมื่นล้านบาท นอกจากนี้ยังมีโปรดักส์อีกมากมายที่เกี่ยวข้องสร้างมูลค่ามหาศาล

จันจรี เขียววิชัย ผู้อำนวยการ FIT CAMP EXPO 2016 กล่าวว่า “กระแสการออกกำลังกายในประเทศไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีต่อสุขภาพชาวไทย เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมใหม่ ผู้ประกอบการมากมายต่างหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจและหากกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้บริโภคที่มีเป็นจำนวนมากก็มีอุปสงค์ที่มากขึ้นและมีรายละเอียดความต้องการเพิ่มขึ้นตามข้อจำกัดของแต่ละบุคคล ด้วยเหตุผลนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีสื่อกลางที่จะรวบรวมทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยจัดเป็นหมวดหมู่เพื่อประสิทธิภาพในการเข้าถึงเป้าหมาย งาน FIT CAMP EXPO จึงเกิดขึ้น เพื่อสนองยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ว่า ภายในทศวรรษต่อไป คนไทยทุกคนจะมีสุขภาพแข็งแรงเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืน”

FIT Camp Expo ถูกปักหมุดให้เป็นงานด้านสุขภาพและออกกำลังกายประจำปีที่ใหญ่ที่สุด โดยมีแผนขยายไปตามภูมิภาคใหญ่และระดับภูมิภาคต่อไป โดยงาน FIT Camp Expo ครั้งแรกนี้จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 2-5 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ แอร์พอร์ตลิงค์ มักกะสัน (เลื่อนจากวันที่ 15-18 ธันวาคม 2559) ติดตามข้อมูลได้ที่

www.fitcampexpo.com <https://www.facebook.com/fitcampexpo/> โทร 021-921514, 086-4146250